

THƯ MỤC

TẠP CHÍ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ SỐ 13 NĂM 2017

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 13 năm 2017.

1. Bàn về hoạt động tín dụng ngân hàng thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp/ Lê Văn Hải// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 13/2017 .- Tr. 20 – 24

Tóm tắt: Ứng dụng công nghệ cao vào lĩnh vực nông nghiệp được hiểu không chỉ là sản xuất nông nghiệp, mà còn bao gồm cả các khâu: giảm tổn thất sau thu hoạch, thu mua, chế biến, bảo quản, vận chuyển và tiêu thụ nông sản. Để ứng dụng công nghệ cao vào lĩnh vực nông nghiệp thì cần phải có vốn. Trong điều kiện không có vốn đầu tư của ngân sách nhà nước, vốn tự có của doanh nghiệp có hạn, thì vai trò vốn tín dụng ngân hàng nổi lên hàng đầu trong đầu tư cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC).

Từ khóa: Tín dụng ngân hàng; Công nghệ cao; Sản xuất nông nghiệp; Nông nghiệp công nghệ cao

2. Một số khuyến nghị về triển khai cho vay theo chuỗi giá trị tôm tại các tỉnh Tây Nam Bộ/ Phạm Xuân Hòe// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 13/2017 .- Tr. 26 – 28

Tóm tắt: Quyết định số 1726/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế đã giao nhiệm vụ cho Ngân hàng Nhà nước (NHNN) bổ sung, xây dựng chính sách về cho vay theo chuỗi giá trị đối với các nông sản chủ yếu. Thời gian qua, Viện Chiến lược Ngân hàng đã hợp tác với Tổ chức Oxfam tại Việt Nam và Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nuôi trồng và Khai thác Thủy sản Bền vững (ICAFIS) để nghiên cứu phát triển cho vay theo chuỗi giá trị tôm tại 3 tỉnh Bạc Liêu-Sóc Trăng-Cà Mau. Đây là một trong những hoạt động quan trọng nhằm hỗ trợ nghiên cứu xây dựng hoàn thiện chính sách về cho vay theo chuỗi giá trị nêu trên. Bài viết trình bày thực trạng, khó khăn cũng như những vướng mắc trong triển khai cho vay theo chuỗi giá trị tôm tại các tỉnh Tây Nam Bộ, qua đó nêu một số đề xuất, khuyến nghị.

Từ khóa: Cho vay theo chuỗi giá trị tôm; Các tỉnh Tây Nam Bộ; Thủy sản

3. Đầu tư công ở Việt Nam: Thực trạng và các khuyến nghị chính sách/ Ngô Thu Hoàng, Phạm Thị Cẩm Vân// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 13/2017 .- Tr. 29 – 33

Tóm tắt: Trong 20 năm từ 1996 đến 2015 ĐTC của Việt Nam liên tục tăng, tốc độ tăng trung bình là 15,593%, góp phần thúc đẩy kinh tế liên tục tăng trưởng, tốc độ tăng trung bình là 6,825%. Mặc dù vậy, các biến động kinh tế, chính sách kinh tế tác động đến ĐTC và TTKT có sự khác biệt. Nhìn chung tốc độ TTKT trong một thời gian dài luôn biến động cùng chiều với tốc độ tăng của ĐTC. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2008-2010 và 2011-2013 sự biến động của hai chỉ tiêu này không thể hiện sự đồng đều. Điều này có thể giải thích bởi ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu và suy thoái kinh tế ở Việt Nam đã khiến Chính phủ phải chi ĐT lớn nhằm kích thích TTKT nhưng tốc độ TTKT cũng khó có thể tăng lên khi nền kinh tế trong nước và quốc tế đang có quá nhiều khó khăn.

Từ khóa: Đầu tư công

4. Kinh nghiệm quốc tế trong việc chi trả kịp thời tiền gửi được bảo hiểm/ Ngọc Nhi// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 13/2017 .- Tr. 34 – 35

Tóm tắt: Hungary là nước có hệ thống BHTG được đánh giá có mô hình chi trả BHTG hiệu quả. Tại Hungary, hoạt động chính của của Quỹ BHTG quốc gia Hungary (NDIF) là chi trả BHTG, vì vậy họ được trao quyền tiếp cận trực tiếp đối với sổ sách về người gửi tiền từ tổ chức thành viên. Với NDIF, chất lượng dữ liệu và bảo mật thông tin là những vấn đề được đặt lên hàng đầu. Chất lượng của dữ liệu sẽ quyết định toàn bộ thời gian thực hiện chi trả, số người gửi tiền có thể được chi trả nhanh chóng, chi phí phát sinh, uy tín của tổ chức BHTG, tinh thần của nhân viên tham gia.

Từ khóa: Tiền gửi; Bảo hiểm tiền gửi; Kinh nghiệm quốc tế

5. Cách thức tấn công của mã độc tổng tiền Petya và những gợi ý ứng phó/ Hoàng Quyên// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 13/2017 .- Tr. 36 – 37

Tóm tắt: Từ ngày 27/6/2017, mã độc tổng tiền Petya sau khi bùng phát đã nhanh chóng gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến hàng loạt tổ chức, doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau. Nhiều nạn nhân đã được ghi nhận tại Ukraina, Tây Ban Nha, Hà Lan và Anh. Quy mô và tốc độ phát tán của mã độc này gợi nhắc đến cuộc tấn công an ninh mạng toàn cầu WannaCry xảy ra vào tháng 5/2017.

Từ khóa: Mã độc; Mã độc tổng tiền; Mã độc Petya

Trung tâm Thông tin Thư viện